



ฉบับที่ 22/2556 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทูทอุดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยืน กุวรรวรรณ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2605 ชั้น 6 อาคารบริหาร



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้อเสนอใหม่เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช จากผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การเทียบเคียงระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิด
ชั้นนำในต่างประเทศ” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุม 1608, 1608/1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อูยานนท์ และคณะ



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานในระบบวิจัย กำหนดจัดงาน

“มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23 -27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคการประชุม และภาคนิทรรศการ ในกลุ่ม **การวิจัยด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** ดังนี้

ภาคการประชุม	ภาคนิทรรศการ
โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดินของ รศ.จรินทร์ เทศวานิช	Theme “SMART Aging by STOU” ประกอบด้วยงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณ อายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ของนางสาวทฤษฎี ชวนไชยสิทธิ์ 2. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี ของ รศ.ดร.กาญจณี กังวานพรศิริ 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย ของ รศ.ดร. รากัน อิศัยกุล 4. กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ ของรศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรงค์ศรี

ที่นี่มีทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยภายในปีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

- 1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2557 แบบแข่งขัน** (มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า) โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบว - 1ด(โครงการวิจัย) จำนวน 1 ชุด ไปยังสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา **ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556**
- 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558** โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว - 1 ด (โครงการวิจัย)/แบบ ว - 1 ช (แผนงานวิจัย) จำนวน 6 ชุด (ใช้แบบฟอร์มเดิมของปี 2557 ไปพลางก่อน) และส่งไฟล์พร้อม Scan ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยไปที่ nunate67@yohoo.com **ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556**

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ได้จาก Web site ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (<http://www.stou.ac.th/>) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประสานงานการวิจัย โทร. 7586-7

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ข่าววิจัยน่ารู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ **ในช่วงเดือนมกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน** กรุณาส่งข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ที่ www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/from/index.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โดแหยม และนางลัดดา พูลเจริญ โทร. 7589



ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าไปที่ <http://www.stou.ac.th/Offices/ord/FullText-II/main.aspx> สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โดแหยม โทร. 7589 และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานการวิจัยต่อไป

นอกรั้วเขี้ยวทอง

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยของ สกว. โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับทั้งจากอาจารย์และนักวิจัย ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการในทุกประเภททุน ข้อเสนอโครงการทุกประเภททุนจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าดูประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ <http://www.academic.trf.or.th> ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2556 หรือ โทร. 0 2278 8252-60



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2556 “**International Conference on QA Culture Cooperation or Competition**” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย หรือส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.onesca.or.th/icqa2013 หรือ โทร. 08 1562 6764



มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.prc.up.or.th> หรือ โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1047-8

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://www.research.rmsu.ac.th/journal_/?page_id=5 และส่งบทความโดยตรงไปยัง นางจิรารัตน์ ภูสีฤกษ์ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 หรือ โทร. 0 4375 4416



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.nsrj.ac.th/human/journal.php> หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กัญญา ภูเทศ โทร. 0 8153 2002-3



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581